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Umhverfisteymi 
One 1110137 
 

Fundur 50 
20. febrúar 2017 
 
Mættir:        Helga Stefánsdóttir – forstöðumaður framkvæmda og rekstrardeild  

Björn Hilmarsson– forstöðumaður ÞMH, umhverfis og skipulagsþjónusta  
Berglind Guðmundsdóttir – umhverfisfulltrúi, landslagsark, umhverfis og 
skipulagsþjónusta  
Ingibjörg Sigurðardóttir -  garðyrkjustjóri, umhverfis og skipulagsþjónusta 
Ishmael David– verkefnistjóri, umhverfis og skipulagsþjónusta  

Forföll:      
 
 

1. Lífrænn úrgangur til landgræðslu – tækifæri – one 1702031 
Rætt um skýrslu Landgræðslunnar, Lífrænn úrgangur til landgræðslu - tækifæri. 

 
2. Sorphirða í Hafnarfirði 

Sorpa er að vinna í greiningu á möguleikum til plastsöfnunar í samvinnu við sveitarfélögin á 
höfuðborgarsvæðinu.  Verið er að skoða 4 leiðir þe. söfnun í jarðgerðarstöð, plast sett í 
pappírstunnuna, plast sett í orkutunnuna og sér tunna fyrir plast.  

 
3. Leiðarendi, one 16011208 

Verið er að vinna að því að setja upp skilti til leiðbeiningar, BG sækir um framkv.leyfi til 
Umhverfisstofnunar.  Settar verða reglur um notkun á hellinum. 
Fyrsta skrefið er þó að vinna breytingu á  aðalskipulagi og  gera nýtt deiliskipulag sem mundi 
móta framtíðarsýn hellisins og er BG að vinna að því í samvinnu við ráðuneyti og lögmann 
bæjarins vegna þjóðlendumála.   
 

4. Rafhleðslustöðvar – one 1310277 
Rætt um uppsetningu hleðslustaur í  Hafnarfjarðar. 
 

5. Grenndarstöðvar – one 1701172 
Rætt um uppbyggingu á grenndarstöðinni sem er í miðbænum. 
 

6. Umhverfismál – framkvæmdir 2017 
Rætt var um umhverfisverkefni sumarsins 

a. Verkefni umhverfispottsins ofl 
i. Seltún – frágangur stæða og stíga – beðið svara Ferðamálastofu hvort svæðið 

fær styrk. 
ii. Krýsuvíkurbjarg – aðkoma, bílastæði, skilti– beðið svara Ferðamálastofu hvort 

svæðið fær styrk. 
iii. Kaldársel – bílastæði, enn er beðið deiliskipulags.BG 
iv. Friðlýst svæði – 5 skilti sem þurfa að fara upp – verið að sækja um leyfi BG 
v. Víðistaðatún – næsta sumar á að fara í  frágang við grillhúsið og  plöntun.  BG 

skoðar hvað næst mætti  gera mv tillögur starfshópsins. 
vi. Hellisgerði – skoða í samhengi við viðhald. 
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vii. Hvaleyrarvatn –  
viii. Vellir grænkun – BG gerir tillögu að verkefnum með IS 

b. Viðhald 
i. Hellisgerði –endurnýja þarf áætlun til 5 ára út frá þeirri hönnun sem er til.  Gera 

þarf áætlun um endurnýjun plantna/trjáa.  Eftir er að laga pall/tröppur við 
Skúlaskeið.   IS stýrir vinnu við gerð tillögu til 5 ára  - drög kynnt á næsta fundi. 

ii. Víðistaðatún – klára á hleðslur við tjörn. 
iii. Miðbær – gróðursetning klárast f 17. júní.  Eftir 17. Júní koma bekkir og ker. IS 

er að vinna með BG tillögu að gróðursetningu á Bæjartorgi. 
iv. Hvaleyrarvatn – grill endurnýjað – komið i hus. 
v. Grassláttur – útboð lokið 

vi. Beðahreinsun – útboð lokið 
c. Annað 

i. Vargfugl  - sett upp aftur í vor 
ii. Kerfill og lúpína – slá í sumar 

iii. Merking hjólaleiða – komið upp að mestu 
iv. Bæjartorg – gróðursetning á bæjarmerki – verður kynnt í ráðinu 

d. Skipulagsmál - umhverfismál 
i. Undirhlíðar – verið að vinna úr athugasemdum, fornl.skráning ófullnægjandi 

ii. Kaldársel – er að fara í auglýsingu, bið 
iii. Kaldárselsvegur og Ásvallabraut – auglýsing í dag 
iv. Vatnsvernd – er að fara inn á skip.st. 
v. Leiðarendi – breytingar vegna þjóðlendumála 

 
7. Umhverfis- og auðlindastefna Hafnarfjarðar – fyrirspurn úr ráðinu 

ID er að taka saman hvernig staðið er að flokkun sorps hjá stofnunum sem og hvaða stofnanir 
hafa sett sér umhverfisstefnu. 

 
8. Samgönguvika – „Öryggi og ánægja“ 

Ráðstefnan verður haldinn í Hafnarfirði 22. september 2017.  BG er tengill bæjarins við 
verkefnið og kynnir stöðuna. Ráðstefnan verður haldin í  Hásölum og er dagskráin langt komin. 

 
 

Næsti fundur verður 4 vikur 
Ritað: Helga Stefánsdóttir 
 

 
 


